

ประกาศเกียรติคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตรา ไชยรัตน์
อาจารย์ดีเด่นด้านการเป็นครู มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีพุทธศักราช 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตรา ไชยรัตน์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมี) จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เคมีอุตสาหกรรม) จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (เคมี) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภายใต้ทุนทบวงมหาวิทยาลัย ในขณะที่ศึกษาระดับปริญญาเอกได้เดินทางไปทำวิจัยระดับปริญญาเอกที่ University of Wollongong ประเทศออสเตรเลีย ภายใต้การดูแลจาก Emeritus Professor John Bremner จนสำเร็จการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตรา ไชยรัตน์ ได้เริ่มปฏิบัติงานในตำแหน่งอาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในปี พ.ศ. 2541 และสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการและบ่มเพาะให้นักศึกษาเป็นคนดีที่มีความรู้ความสามารถ มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความเคารพต่อตนเองและผู้อื่น ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนทั้งในและภายนอกห้องเรียน ได้รับการรับรองคุณภาพการสอนตามกรอบมาตรฐาน UKPSF ในระดับ Fellow มีการพัฒนาการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน UKPSF พร้อมทั้งบูรณาการงานวิจัยเข้ากับรายวิชาในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง และผลิตตำราทางเคมีพื้นฐานและเคมีระดับสูงที่มีคุณภาพ จำนวน 4 เล่ม ตั้งแต่ปี 2551 เพื่อใช้ในการเรียนการสอนส่งผลให้นักศึกษาของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มีผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติในฐานข้อมูล ISI และได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง อาทิ รางวัลสหกิจศึกษาระดับภาค ส่งผลให้นักศึกษาได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลญี่ปุ่น ไปศึกษาระดับปริญญาเอกที่ Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตรา ไชยรัตน์ ยังมีความมุ่งมั่นและพากเพียรในการพัฒนางานวิจัยทางด้านสีย้อมภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งต่างๆ ควบคู่ไปกับการสอนอย่างจริงจัง ส่งผลให้มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติในฐานข้อมูล ISI อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตรา ไชยรัตน์ ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของตนเอง ทั้งยังพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยการทุ่มเทกำลังกายกำลังใจทางด้านการสอน ความเคารพต่อนักศึกษาซึ่งแสดงผ่านความตรงต่อเวลา การปฏิบัติต่อนักศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน และการปฏิบัติตนเองเพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่นักศึกษาเพื่อมุ่งหวังให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ที่ดีในการเรียนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เป็นคนดี มีความรับผิดชอบ คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความเคารพต่อตนเองและผู้อื่น ทำให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตรา ไชยรัตน์ ถือเป็นแบบอย่างที่ควรค่าแก่การยกย่อง จึงสมควรได้รับการเชิดชูเป็นอาจารย์ดีเด่นด้านการเป็นครู มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีพุทธศักราช 2563 เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป